
BORGARRÁÐS 24. janúar 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
erindi heiðurborgara Reykjavíkur vegna Víkurgarður - R16050188

Erindi barst borgarráði frá heiðursborgurum Reykjavíkur á haustdögum vegna 
Víkurgarðs. Erindið hefur enn ekki verið tekið fyrir til umræðu og afgreiðslu. 
Hvenær má búast við að það verði gert?


